

XÂY DỰNG ĐẢNG

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, từ đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực đưa Thái Bình phát triển nhanh, bền vững.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm

Những năm gần đây, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn được thành phố Thái Bình xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai đúng tiến độ các công trình, dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Để tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân cho biết: Thời gian qua, địa phương tập trung cao cho công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn như dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 đoạn qua địa bàn xã; đường Trần Phú kéo dài đoạn qua địa bàn thôn Đại Lai; dự án bến xe khách phía Tây; giải quyết tồn tại, vướng mắc dự án khu dân cư 26ha... Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước để tạo sự đồng thuận, địa phương bám sát tính chất của từng dự án để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Các phương án đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, các thủ tục hành chính đều được xã công khai rõ ràng; phổ biến, giải thích cụ thể, chi tiết để người dân nắm được. Mỗi dự án, xã thành lập 3 - 4 tổ công tác, mỗi tổ phụ trách 10 - 15 gia đình, tuyên truyền không kể thời gian, kiên trì vận động người dân đồng thuận để có mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư. Ông Nguyễn Tuyên Sáng, tổ 1, xã Phú Xuân cho biết: Tuyến đường tỉnh 454 đoạn qua địa bàn xã trước đây nhỏ, xuống cấp, phương tiện đi lại đông, vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc. Hiện nay đường mở rộng 22m với 2 làn đường riêng biệt có dải phân cách và vỉa hè rộng rãi, giao thông thuận lợi, giao thương phát triển, nhân dân rất phấn khởi. Tại Quỳnh Phụ, công tác tuyên truyền luôn bám sát thực tiễn và nhu cầu từ cơ sở. Theo đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên chú trọng làm

tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động nhân dân góp quyền sử dụng đất không đòi lại để mở rộng các tuyến đường giao thông được nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao đã góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án. Sau 18 tháng thực hiện Thông báo kết luận số 220-TB/HU đã có trên 3.900 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến trên 337.000m² đất cho nhà nước không đòi lại với tổng trị giá trên 452 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 19 tuyến đường.

Đổi mới hình thức tuyên truyền

Theo đồng chí Dương Văn Lễ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã chú trọng đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền. Đặc biệt chú trọng đổi mới việc tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng theo hướng thực chất, hiệu quả, nhất là ứng dụng công nghệ thông



Cán bộ tổ 1, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với phương án đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường tỉnh 454.



Tuyến đường qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ hiện đang được thi công sau khi 100% các hộ dân đồng thuận hiến đất và di dời tài sản trên đất.

tin vào bài giảng, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, phân loại đối tượng học tập cho phù hợp; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Ngoài các hội nghị trực tuyến từ trung ương tới cơ sở hoặc từ tỉnh đến cơ sở, một số đơn vị đã chủ động tổ chức các điểm cầu trung tâm ở huyện và trực tuyến đến tận xã, thôn để thuận tiện cho đảng viên nghiên cứu, học tập. Các cơ quan thông

tin đại chúng của tỉnh đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân, biểu dương những địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng; chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh sinh động việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; chú trọng giới thiệu những cách làm mới, sáng tạo, những mô hình, điển hình tiên tiến; đề cao vai trò giám sát, phản biện của

báo chí để theo dõi, phản ánh kịp thời việc thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" là kênh tuyên truyền, cung cấp thông tin hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí vừa mở rộng thông tin, cung cấp kịp thời, bảo đảm tính thời sự. Bên cạnh đó, hệ thống tuyên giáo các cấp thường xuyên chủ động tham mưu, hướng dẫn và triển khai các hoạt động tuyên truyền

Đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy. Đối với các dự án lớn cần tập trung GPMB, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy huyện chỉ đạo các đơn vị trong khối bình chúng tư tưởng tuyên truyền định hướng việc triển khai các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, không để phức tạp này sinh, kéo dài. Vì vậy, trong thời gian qua công tác tuyên truyền, phối hợp tham mưu giải quyết tư tưởng trong triển khai các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt là dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái và tuyến đường bộ ven biển đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Hải. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án số 02 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực hiện công tác tuyên truyền; quán lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; tổ chức tuyên truyền thường xuyên, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chủ trương các nhiệm vụ trọng tâm; phát huy hiệu quả các hình thức và phương pháp tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả, nhất là việc sử dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, qua đó tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Hiện nay toàn tỉnh có gần 500 báo cáo viên các cấp và hàng nghìn tuyên truyền viên cơ sở. Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giúp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở kịp thời nắm bắt được các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quan điểm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

ĐÀO QUYN

TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN TẠI CÁC DI TÍCH Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ



Các em học sinh dự lễ kết nạp đoàn viên do Đoàn Thanh niên thị trấn Tiên Hải tổ chức tại khu lưu niệm doanh nhân sử Nguyễn Công Trứ.

Nhằm góp phần bồi dưỡng, phát triển lực lượng đoàn viên đủ phẩm chất, giàu nhiệt huyết để làm nòng cốt trong công tác đoàn, những năm qua, Huyện đoàn Tiên Hải đã triển khai lễ kết nạp đoàn viên tại các di tích lịch sử văn hóa, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ thanh niên vươn lên trong học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương.

Đoàn Thanh niên xã Nam Hải là một trong những đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên theo chủ trương của đoàn cấp trên. Anh Nguyễn Văn Du, Bí thư Đoàn xã cho biết: Tháng thanh niên năm nay chúng tôi tổ chức kết nạp đoàn viên tại các di tích lịch sử Nguyễn Công Trứ. Từ hôm nay chúng em càng phải cố gắng phấn đấu để xứng với danh hiệu đoàn viên.

Đoàn Thanh niên xã Nam Hải là một trong những đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên theo chủ trương của đoàn cấp trên. Anh Nguyễn Văn Du, Bí thư Đoàn xã cho biết: Tháng thanh niên năm nay chúng tôi tổ chức kết nạp đoàn viên tại các di tích lịch sử Nguyễn Công Trứ - người có công đưa dân khai hoang lấn biển, lập nên các làng, ấp trên mảnh đất Tiên Hải.

đến các em tham quan, tìm hiểu thêm về các di tích địa phương. Cũng tại các di tích lịch sử văn hóa, Đoàn Thanh niên còn tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi "Rung chuông vàng" với những câu hỏi liên quan đến ngày thành lập đoàn, truyền thống các ngành của quê hương... Tôi cho rằng đây là phương pháp rất có ý nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, đội viên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Chị Trần Thị Sen, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải cho biết: Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tại các di tích là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ công lao to lớn của các bậc tiền nhân; đây cũng là một trong những

Chăm sóc trẻ khi thời tiết giao mùa

Cuối xuân sang hè, thời tiết nắng nóng song đôi khi không khí lạnh lại về đột ngột khiến cơ thể khó thích nghi kịp thời, nhất là với trẻ nhỏ sức đề kháng kém. Vì thế, trẻ dễ mắc một số bệnh về đường hô hấp, tay chân miệng, sốt phát ban, thủy đậu, tiêu chảy...

Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân ghi nhận nhiều trẻ đến khám, điều trị trong thời điểm giao mùa. Bệnh nhân Đinh Gia Hưng, xã Liên Hiệp (Hưng Hà) 16 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt, ho, thờ khờ khờ. Sau khi khám, bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm phổi. Chị Lương Thị Thảo, mẹ bệnh nhân chia sẻ: Ở nhà cháu vẫn được gia đình cho đi học, chơi ngoan bình thường song mấy hôm nay thời tiết chuyển lạnh, cháu bị sốt kèm theo ho nhiều. Gia đình có cho uống hạ sốt, thuốc ho nhưng không đỡ nên cho cháu nhập viện. Qua gần 1 tuần điều trị hiện sức khỏe của cháu đã cải thiện rất nhiều, cháu đã hết sốt, chỉ còn ho.

Không chỉ mắc bệnh về đường hô hấp, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, nhiều trẻ phải điều trị nội trú do bị tiêu chảy. Bệnh nhân Nguyễn Hải An, 4 tuổi, xã Thái Phương (Hưng Hà) bị sốt, nôn liên tục. Sau khi khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tiêu chảy. Chị Vũ Thị Hoa, mẹ bệnh nhân cho biết: Sau gần 2 ngày khởi phát triệu chứng nôn, sốt, gia đình tôi đã cho cháu nhập viện điều trị. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho cháu uống hạ sốt, men tiêu hóa, bù nước điện giải. Đến nay tình trạng của cháu đã được cải thiện nhiều, không còn nôn liên tục, gia đình cũng yên tâm hơn.

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, trung bình mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận từ 50

trẻ đến khám, điều trị. Riêng Khoa Nhi đang điều trị nội trú cho khoảng 20 bệnh nhân. Trẻ nhập viện chủ yếu từ 1 - 3 tuổi với các bệnh như viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, bệnh về đường tiêu hóa... Bác sĩ Lê Hoàng Diệu, phụ trách Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cho biết: Giao mùa, thời tiết thay đổi là một trong những nguyên nhân khiến người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có sức đề kháng kém dễ mắc bệnh. Tại Khoa Nhi, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân với những tình trạng khác nhau. Ở thể nhẹ, trẻ chỉ bị viêm mũi họng, viêm phế quản... song có những trẻ nặng bị viêm phổi phải điều trị 7 - 10 ngày. Tùy tình trạng bệnh, thời gian điều trị của bệnh nhân sẽ khác nhau. Thực tế cho



Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân.

HOÀNG LANH

MẠNH THẮNG